

Số: /BC-SKHCHN

Quảng Trị, ngày tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2024, kế hoạch thực hiện năm 2025, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 49/SNN-PTNT ngày 07/01/2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện một số nội dung Chương trình OCOP năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.1. Công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực trong triển khai Chương trình

Sở đã phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh, Phòng Kinh tế TP Đông Hà, và Thị xã Quảng Trị tổ chức 03 lớp tập huấn “*Phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và các chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn*”. Qua đó, phổ biến những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022; cách thức bảo vệ, quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản truyền thống, sản phẩm OCOP,... và các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ, kỹ năng quản lý, khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Sở đã phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng tổ chức “*Hội nghị tập huấn về công tác quản lý, sử dụng và phát triển các nhãn hiệu có sử dụng địa danh*” cho cơ quan quản lý, các tổ chức, đơn vị được cấp văn bằng bảo hộ về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, tổ chức hội thảo “*Xác định danh mục sản phẩm và loại hình bảo hộ xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của địa phương*”. Thông qua hội thảo nhằm lấy ý kiến thống nhất các danh mục sản phẩm tiềm năng của từng địa phương, từ đó xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu giúp địa phương chủ động trong khâu xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho từng sản phẩm chủ lực của từng địa phương, góp phần đáp ứng điều kiện phân hạng, nâng hạng các sản phẩm OCOP của địa phương.

Sở đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tập huấn “*Các quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và về tiêu chuẩn đo lường chất lượng liên quan đến sản phẩm OCOP*” cho các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm.

Sở đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tập huấn 05 lớp “*Các quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và về tiêu chuẩn đo lường chất lượng liên quan đến sản phẩm OCOP*” cho các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm và các chủ thể tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Sở đã kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và phát triển các nhãn hiệu có sử dụng địa danh trên địa bàn tỉnh, với mục đích tăng cường công tác quản lý, sử dụng và phát triển các nhãn hiệu có sử dụng địa danh đã được cấp văn bằng bảo hộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nắm bắt tình hình thực tế phục vụ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Sở hữu công nghiệp. Đồng thời, Sở thường xuyên tư vấn hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho nhiều sản phẩm chủ lực, đặc sản, thế mạnh của tỉnh.

1.2. Công tác hỗ trợ đổi mới công nghệ, đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ và các tiêu chuẩn tiên tiến

Sở đang tiến hành rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới sản phẩm, ứng dụng và đổi mới công nghệ, đổi mới tổ chức và quản lý áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ nâng cao năng suất chất lượng. Thông qua chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh, Sở đã hỗ trợ cho một số tổ chức, cá nhân như sau:

- Hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp hoàn thiện quy trình công nghệ, thiết bị công nghệ như: Dự án “*Đầu tư mua thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ nông nghiệp hiệu ARGASF T20P*” cho Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và xây dựng nông nghiệp Thủy Ba Đông; Dự án “*Đầu tư thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ trong sản xuất nông nghiệp bền vững*” cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sa Trung. Góp phần phát huy lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả, chất lượng nông sản của địa phương. Với tổng kinh phí 211 triệu đồng.

- Hỗ trợ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: Sở đã hỗ trợ cho 05 nhãn hiệu cho các tổ

chức, cá nhân (HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hùng Anh, HTX Nông nghiệp Tân Mỹ, HTX VLXD và khai thác cát sạn Như Lê, Hộ kinh doanh Phương Gia Trang, Công ty TNHH Phát triển công nghệ QT-TECH), với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

- Trong lĩnh vực đo lường chất lượng: Sở đã hỗ trợ tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận ISO, Vietgap với tổng kinh phí 392 triệu đồng.

1.3. Hỗ trợ thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở tập trung triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng, có triển vọng như đề tài đề tài “*Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa*” do Công ty TNHH Duy Prosper chủ trì thực hiện. Với mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến trong nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo khu đất, sản phẩm của dự án có chất lượng cao, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu, nâng cao được giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp. Đề tài “*Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá tại tỉnh Quảng Trị*” do Đại học Nông Lâm Huế chủ trì thực hiện. Đề tài: *Xây dựng mô hình “Xã thông minh” dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo từ cộng đồng dân cư nông thôn gắn với chuyển đổi số vùng sản xuất sản phẩm đặc thù tại tỉnh Quảng Trị tại xã Cam chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.* Nhiệm vụ cung cấp các công cụ, môi trường để phát triển, ươm tạo các ý tưởng, đổi mới vào hoạt động sản xuất, quản trị cộng đồng, tạo ra giá trị kinh tế mới, cách làm mới hướng đến phát triển bền vững vùng sản xuất sản phẩm đặc thù. Xây dựng mô hình ứng dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua nền tảng làng, xã thông minh vào cuộc sống thực tế và các kinh nghiệm của cộng đồng trong sản xuất, sinh hoạt, văn hóa. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cũng tập trung vào nghiên cứu chế biến sâu nhằm nâng cao được giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp như đề tài: “*Ứng dụng công nghệ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cà gai leo- linh chi hòa tan*” do Công ty CP dược liệu Gold Herbal chủ trì thực hiện; Đề tài: “*Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ cây chè dây bằng công nghệ chiết xuất - cô đặc tuần hoàn chân không*” do Công ty TNHH LAVA chủ trì thực hiện; Đề tài: *Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến sản phẩm hồ tiêu xanh và tiêu đỏ bằng công nghệ sấy tiên tiến* do trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc

gia Hà Nội chủ trì thực hiện,...

Trong khuôn khổ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, Sở đã phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam triển khai nhiệm vụ “*Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm “Cà phê Khe Sanh” của tỉnh Quảng Trị*”.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2025

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 5883/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 định hướng năm 2030;

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030;

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của các địa phương.

Trên đây Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2024 và Kế hoạch thực hiện năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Chi cục Phát triển nông thôn tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLCN&ĐMST.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đào Ngọc Hoàng

PHỤ LỤC

Danh mục chính sách, trích ngang các nội dung có liên quan đến hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, chủ thể OCOP thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHCN ngày /01/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT	Tên chính sách nội dung có liên quan đến hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, chủ thể OCOP
1.	Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.
2.	Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.